



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กรมป่าไม้ สำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ โทร.๕๖๖๓,๕๖๖๒

ที่ ทส ๑๖๐๔.๑๓/ ๑๐๒

วันที่ ๓ มกราคม ๒๕๕๗

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ (สอบสัมภาษณ์) ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ (ม.๓) (ภารกิจด้านวิจัยและพัฒนาการป่าไม้)

เรียน อธิบดีกรมป่าไม้  
รองอธิบดีกรมป่าไม้ทุกท่าน  
ผู้ตรวจราชการกรมป่าไม้ทุกท่าน  
ผู้อำนวยการสำนักทุกสำนัก  
ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร  
หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน

กรมป่าไม้ขอส่งสำเนาประกาศกรมป่าไม้ ฉบับลงวันที่ ๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๗ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ (สอบสัมภาษณ์) ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ (ม.๓) (ภารกิจด้านวิจัยและพัฒนาการป่าไม้) มาเพื่อโปรดทราบ ทั้งนี้ สามารถเปิดดูประกาศกรมป่าไม้ ได้ทางเว็บไซต์สำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ <http://forprod.forest.go.th>

(นางสาวมาลี ศรีรัตนธรรม)  
ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้  
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมป่าไม้



ประกาศกรมป่าไม้

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ (สอบสัมภาษณ์)

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ (ม.๓)

(ภารกิจด้านวิจัยและพัฒนาการป่าไม้)

ตามที่กรมป่าไม้ โดยสำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ ได้ดำเนินการนำรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ (ม.๓) ของสำนักการอนุญาต ซึ่งประกาศ ขึ้นบัญชีเป็นผู้ผ่านการเลือกสรร ตามประกาศกรมป่าไม้ ฉบับลงวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๖ มาขึ้นบัญชี เป็นผู้ผ่านการเลือกสรร ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ (ม.๓) ของสำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ โดยให้ผู้ผ่านการเลือกสรรตามประกาศดังกล่าวที่มีสิทธิเข้ารับการประเมิน และมีความประสงค์จะสมัครเข้ารับการ ประเมินฯ ขึ้นใบสมัครระหว่างวันที่ ๒๔ - ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๖ นั้น

บัดนี้ ได้พ้นกำหนดระยะเวลาของการยื่นใบสมัครแล้ว มีผู้มาแสดงความจำนงสมัครเข้ารับการ ประเมินฯ ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ (ม.๓) ของสำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ จำนวน ๔ ราย จึงขอ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ (สอบสัมภาษณ์) กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และ สมรรถนะ ดังต่อไปนี้

๑) รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ (สอบสัมภาษณ์)

เลขประจำตัว เข้ารับการประเมิน	เลขประจำตัว ในบัญชีเดิม	ลำดับที่สอบได้ บัญชีเดิม	ชื่อ - สกุล
๐๑	๐๓๒๐๑๒๕	๑๕	นายภาณุวัต สุพิมล
๐๒	๐๓๒๐๐๙๑	๑๓	นายพิรพงศ์ โพธิ์หอม
๐๓	๐๓๒๐๐๒๐	๑๔	นางสาวสุนิตา แก่นจันทร์
๐๔	๐๓๒๐๐๘๒	๑๙	นายยุทธศักดิ์ ไม้แก้ว

๒) กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และ สมรรถนะ (สอบสัมภาษณ์)

ให้ผู้เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ (สอบสัมภาษณ์) ตามวัน เวลา และสถานที่ ดังนี้

/วัน/เดือน/ปี...

วัน/เดือน/ปี	เวลา/สถานที่
วันพฤหัสบดี ที่ ๙ มกราคม ๒๕๕๗	- เวลา ๐๙.๐๐ - ๐๙.๓๐ น. ให้ผู้สมัครทุกคนมารายงานตัว ณ สำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ ชั้น ๑ อาคารสุรัสวดี กรมป่าไม้ - เวลา ๑๐.๐๐ น. สอบสัมภาษณ์ ณ ห้องประชุมสำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ ชั้น ๒ อาคารสุรัสวดี กรมป่าไม้

๓) ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ  
(สอบสัมภาษณ์)

ให้ผู้สมัครปฏิบัติตามระเบียบ คือ ผู้สมัครต้องมาให้ทันตามกำหนดที่ประกาศ และจะเข้าห้องสอบเพื่อการเข้ารับการสัมภาษณ์ต่อเมื่อกรรมการ หรือเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมการสอบเรียกชื่อให้เข้ารับการประเมิน โดยจะเรียงตามลำดับเลขประจำตัวสอบจากน้อยไปหามาก ผู้สมัครที่มาไม่ทัน หรือไม่อยู่ในขณะที่เจ้าหน้าที่เรียกชื่อสอบ จะไม่อนุญาตให้เข้ารับการประเมิน ไม่ว่ากรณีใด ๆ และจะถือว่าเป็นผู้ขาดสอบ และเมื่อผู้สมัครถูกเรียกชื่อเข้าห้องสอบ ผู้สมัครต้องลงลายมือชื่อ และรับใบสมัครเข้ารับการประเมินจากกรรมการ หรือเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมการสอบ

๔) การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ  
(สอบสัมภาษณ์)

กรมป่าไม้ โดยสำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งเลือกสรร ภายในวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๕๗ ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์ สำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ อาคารสุรัสวดี กรมป่าไม้ และทางเว็บไซต์สำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ <http://forprod.forest.go.th>

ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๗

(นางสาวมาลี ศรีรัตนธรรม)

ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้

ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมป่าไม้